



## Ta khuyên các người hết lòng kính sợ Allah, hãy phục tùng và tuân lệnh cho dù lãnh đạo của các người là một nô lệ. Rồi đây thời sau Ta, các người sẽ thấy rất nhiều bất đồng và tranh luận. Khi đó, các người hãy bám chặt lấy Sunnah của Ta và Sunnah của các Khalif chân chính

Ông Al-'Irbadh bin Sariyah - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Một ngày nọ, Thiên Sứ của Allah đã khuyên bảo chúng tôi bằng lời lẽ hùng hồn khiến con tim run sợ và dòng lệ tuôn trào, chúng tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah! Có lẽ nào đây lại là lời trăng trối, xin Người hãy cho chúng tôi lời khuyên. Thiên Sứ ﷺ nói: {Ta khuyên các người hết lòng kính sợ Allah, hãy phục tùng và tuân lệnh cho dù lãnh đạo của các người là một nô lệ. Rồi đây thời sau Ta, các người sẽ thấy rất nhiều bất đồng và tranh luận. Khi đó, các người hãy bám chặt lấy Sunnah của Ta và Sunnah của các Khalif chân chính sau Ta, hãy cắn chặt lấy chúng bằng răng hàm của mình. Và các người hãy coi chừng những điều cải biên đổi mới (trong tôn giáo) bởi quả thật mọi sự cải biên đổi mới đều Bid'ah và mọi điều Bid'ah đều lầm đường lạc lối.}

[Sahih (chính xác)] [Do Abu Dawood ghi]

Nabi ﷺ đã thuyết giảng cho Sahabah (những người bạn đồng hành) của mình một bài thuyết giảng hùng hồn khiến lòng họ sợ hãi và mắt họ rơi lệ. Họ nói: Hỡi Thiên Sứ của Allah, như thế đó là một bài giảng chia tay, bởi vì họ nhìn thấy sự cường điệu của Người ﷺ trong bài giảng. Vì vậy, họ đã xin một lời di huấn để nắm giữ về sau. Người nói: Ta khuyên các người hãy kính sợ Allah Toàn Năng, bằng cách thực hiện các bổn phận bắt buộc và từ bỏ những điều cấm, phải nghe và vâng lời, nghĩa là: đối với các lãnh đạo, ngay cả khi lãnh đạo xuất thân từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội như nô lệ cũng phải nghe và vâng lời, không được chống đối, vì sợ fitnah. Rồi đây, ai trong các người sống đến những thời đại về sau sẽ thấy rất nhiều sự tranh luận và bất đồng. Sau đó, Người hướng dẫn cho họ cách thoát khỏi điều sai trái này, bằng cách là nắm chặt lấy Sunnah của Người và Sunnah của các Khalif chính trực được hướng dẫn sau Người gồm: Abu Bakr Assiddiq, 'Umar bin Al-Khattab, 'Uthman bin 'Affan và 'Ali bin Abi Talib - cầu xin Allah hài lòng về họ - và Người khuyên họ hãy cắn chặt chúng bằng răng hàm, nghĩa là - những chiếc răng sâu bên trong miệng -: Ý Người là phải luôn bám sát Sunnah, tuyệt đối không buông lơi. Và Người cảnh báo họ về những vấn đề đổi mới, cải biên trong tôn giáo, vì mọi đổi mới đều bị xem là Bid'ah lệch lạc sai lầm.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

